

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านวาวิ

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ชื่อผู้ศึกษา : นายสหัส พรหมขัติแก้ว

ปีที่ศึกษา : 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านวาวิ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการประเมิน เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูผู้สอน จำนวน 30 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 300 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 329 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 672 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 43 ฉบับ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับครู จำนวน 30 ฉบับ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับครู จำนวน 30 ฉบับ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 659 ฉบับ ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 4 ชุด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผลเป็นบรรยายความเรียงประกอบตาราง

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวาวิ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มากที่สุดสูงสุด
2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนบ้านวาวิ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าห้องสมุดมีสื่อการเรียนรู้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มากที่สุดสูงสุด

3. ด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนบ้านวาปี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีการประสานงานกับครู ในการจัดกิจกรรมรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง มากที่สุดสูงสุด

4. ด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนบ้านวาปี พบว่า คณะครู มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายชื่อที่มีค่าเฉลี่ยความเห็นมากที่สุดสูงสุด คือ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีส่วนในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า นักเรียนชอบอ่านหนังสือจากห้องสมุดเคลื่อนที่มากที่สุด สำหรับ ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมากที่สุดสูงสุด